

“ประเดช”การันตี**ถือยาวหุ้นSUPER
ชี้ไม่ได้ขายบิกล็อต**

“ประเดช” ยืนยันไม่ได้ขายบิกล็อต SUPER กว่า 159.46 ล้านหุ้น ย้ำยังแนบแน่นกับ “จอมทรัพย์” ไม่เคยทะเลาะกัน ระบุเชื่อมั่นในผู้บริหารและปัจจัยพื้นฐานของ SUPER การันตีลงทุนระยะยาว แต่ยอมรับที่ผ่านมาขาย SUPER ออกบางส่วน เพื่อเอาเงินไปลงทุนใน WEH

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 มีการทำรายการซื้อขายบนกระดานรายใหญ่ (Big Lot) หุ้นบริษัท ซุปเปอร์บิล็อก จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER จำนวน 62.20 ล้านหุ้น ที่ราคาเฉลี่ย 1.24 บาท คิดเป็นมูลค่า 77.13 ล้านบาท และ

จำนวน
หน้า 29

ประเดช 1, 29

จำนวน 22.26 ล้านหุ้น ที่ราคาเฉลี่ย 1.19 บาท คิดเป็นมูลค่า 26.49 ล้านบาท ขณะที่เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 มีบิกล็อตจำนวน 75 ล้านหุ้น ที่ราคาเฉลี่ย 1.15 บาท คิดเป็นมูลค่า 86.25 ล้านบาท

นายประเดช กิตติอิสรานนท์ ประธานกรรมการบริษัท ดีดีมาร์ท โฮลดิ้ง จำกัด และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ SUPER เปิดเผยว่า กรณีมีการทำรายการบิกล็อตหุ้น SUPER เมื่อวันที่ 3 มกราคม และวันที่ 8 มกราคม 2561 ตนเองขอยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนทำบิกล็อตดังกล่าว แต่ยอมรับว่ามีการทยอยขายออกบางส่วนในปี 2560 ที่ผ่านมา เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อไปลงทุนในบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้งฯ (WEH)

โดยมองเห็นว่า WEH เป็นอีกหลักทรัพย์ที่น่าจะมือนาคต เพราะทำธุรกิจพลังงานทดแทนเช่นกัน อีกทั้งมีแผนที่จะระดมทุนโดยขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) พร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในปี 2561 จึงได้ปรับพอร์ตลงทุนส่วนตัวของ โดยการขายหุ้นสามัญ SUPER ออกมาบางส่วน ซึ่งก็ถือเป็นเรื่องปกติในจังหวะที่มีความจำเป็นต้องใช้เงิน แต่ยังคงเชื่อมั่นเต็ม 100% ในปัจจัยพื้นฐานของ SUPER และประสงค์ที่จะลงทุนระยะยาวจริงๆ

“ในตลาดหุ้นไทย ตนเองลงทุนอยู่เพียงบริษัทเดียว คือ SUPER ดังนั้น ในจังหวะที่ผมมีความจำเป็นต้องใช้เงินก็ถือเป็นเรื่องปกติที่จะต้องขายหุ้นออกมาบางส่วน ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมามีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อไปลงทุนในบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้งฯ โดยมองเห็นว่าเป็นอีกหลักทรัพย์ที่น่าจะมือนาคตเพราะทำธุรกิจพลังงานทดแทนเช่นกัน อีกทั้งมีแผนที่จะระดมทุนขายหุ้นไอพีโอพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดปี 2561 จึงได้ปรับพอร์ตลงทุนส่วนตัวของผมโดยการขายหุ้นสามัญ SUPER ออกมาบางส่วน แต่ยังคงเชื่อมั่นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ในปัจจุบันพื้นฐานที่แน่นบึกของ SUPER และประสงค์ที่จะลงทุนระยะยาวจริงๆ” นายประเดช กล่าว

ขณะที่ครั้งนี้เป็นเพียงการปรับพอร์ตการ

ลงทุนระยะสั้น-ระยะยาวให้เกิดความสมดุลกับเงินลงทุนที่มี อย่างไรก็ตามถึงแม้จะขายหุ้น SUPER ออกมา แต่ส่วนหนึ่งได้ไปเพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน SUPER-W4 ซึ่งใช้เม็ดเงินลงทุนน้อยกว่าการซื้อหุ้นสามัญโดยตรง แม้จะมีความเสี่ยงมากกว่าแต่เพราะเชื่อมั่นในปัจจุบันพื้นฐานจึงไม่กังวลแต่อย่างใด อีกทั้งวอร์เรนดัมมีอายุอีก 2 ปี ยังมีเวลาเหลือสำหรับให้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ ซึ่งจะทำให้กลับมาดำรงสัดส่วนการถือหุ้นได้ในอนาคต

“เพราะ SUPER คือบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตได้อีกมาก จากกำลังการผลิตไฟฟ้าที่มีอยู่ในเมื่อเกือบ 800 เมกะวัตต์ (MW) ในปีที่ผ่านมา และแผนการลงทุนในประเทศเวียดนามและประเทศอื่นๆ ที่จะผลักดันรายได้และกำไรให้เติบโตก้าวกระโดดจากนั้นเป็นต้นไป จึงไม่มีเหตุผลใดที่จะทำให้ผมจะไม่อยากถือหุ้นตัวนี้ต่อไป” นายประเดช กล่าว

นายประเดช กล่าวต่อว่า ตนเองยืนยันไม่เคยทะเลาะหรือมีปัญหากับนายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการ SUPER แต่อย่างใด โดยมีความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และการบริหารงานของทีมงาน พร้อมทั้งปล่อยให้ทีมของนายจอมทรัพย์ทำงานโดยอิสระ ไม่มีการแทรกแซงการทำงานแต่อย่างใด และในส่วนของตนเองนั้นนับบทบาทหน้าที่คือการทำตัวเป็นผู้ถือหุ้นที่ดี และพร้อมที่จะสนับสนุนและให้คำปรึกษากับนายจอมทรัพย์ หากต้องการคำแนะนำใดๆ ในฐานะที่ตนมีความรู้และความชำนาญในธุรกิจด้านพลังงาน

สำหรับข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SUPER ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ล่าสุด ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นั้น นายประเดช กิตติอิสรานนท์ ถือหุ้นจำนวน 3,518,387,928 หุ้น หรือคิดเป็น 12.86% และบริษัท ดีดี มาร์ท โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นจำนวน 529,436,514 หุ้น หรือคิดเป็น 1.94% ■